



ประกาศสำนักงานเขตหนองจอก

เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในอาคาร สถานบริการและสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน และเป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองตามประเพณี ประชาชนส่วนใหญ่มักจะท่องเที่ยวหรือพักผ่อนตามสถานบริการ และสถานบันเทิง ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย หากไม่ใช้ ความระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัย อันนำมาซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง (๑) ผู้อำนวยการเขต หนองจอก ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการ เกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานบริการ จะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย อาทิ ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน บ้ายบอกเส้นทางหนีไฟ ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งของกีดขวางเส้นทางหนีไฟ มีแบบแปลนแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหรือทางหนีไฟ จัดให้มีช่องทางเปิดออกสู่ประตูภายนอกได้อย่างทันทีรวมทั้ง ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๓. การเข้าไปพักผ่อนตามสถานบริการต่าง ๆ ต้องเป็นสถานที่ที่มีทางเข้าและออกได้อย่าง สะดวก ให้สังเกตเส้นทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน และภายในอาคารสถานที่จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน และเป็นวัสดุชนิดทนไฟไม่ติดไฟง่าย รวมทั้งงดกิจกรรมสุ่มเสี่ยง เช่น มีการจุดพลุ ลูกโป่งสวรรค์ที่บรรจุก๊าซ ไวไฟ หรือการเล่นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ อาจทำให้น้ำเข้าไป ในปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดอัคคีภัยขึ้นได้

๔. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานบริการ ให้ความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองจอก ชุดตรวจสอบให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถาน บริการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ และเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. ๑๙๙ ในทันที

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วพท

(นายวุฒิกัทร คำประกอบ)

ผู้อำนวยการเขตหนองจอก